








วาระท่ีส าคัญ

ก่อนการประชุม นายสมัย ป้อจัตุรัส รองประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี มาครบองค์ประชุมแล้ว เชิญประธานสภาเทศบาล

จุดธูปเทียน กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาเทศบาลกล่าวเปิดประชุมและ

ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม

เร่ือง ประธานแจ้ง  เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ มีดังน้ี

ให้ท่ีประชุมทราบ 1.1) เร่ือง การลาประชุมของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - เน่ืองจาก นางสายฝน โสวิชัย ต าแหน่ง เลขานุการสภาต าบลลุ่มล าชี 

ลาป่วย จ านวน 1 วัน

1.2) เร่ือง การเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินช่ัวคราว

ประธาน  - การประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2566

ด้วยนางสายฝน โสวิชัย ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าลุ่มล าชี เขต 2  ปฏิบัติหน้าท่ี

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี คร้ังแรก 

เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 น้ัน ซ่ึงได้ย่ืนหนังสือลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภา

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 เน่ืองจากมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย

ประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - เชิญปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ช้ีแจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 19 

ว่าท่ีร้อยตรี ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 19 เลขานุการสภาท้องถ่ินมีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี

(1) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถ่ินตามค าส่ังของประธานสภาท้องถ่ิน

(2) ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หนังสือส่ังการ 

หรือแนวทางปฏิบัติซ่ึงเก่ียวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อท่ีประชุม

สภาท้องถ่ิน

(3) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถ่ินจัดท าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถ่ิน

(4) เชิญประธานสภาท้องถ่ินช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ี

(5) จัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถ่ิน

(6) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถ่ิน แต่จะเปิดเผยได้

ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถ่ิน

(7) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถ่ินในการควบคุมการนับคะแนนเสียง

(8) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถ่ินในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภา

ท้องถ่ิน
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(9) หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบน้ีหรือกระท ากิจการอ่ืนตามท่ี

ประธานสภาท้องถ่ินมอบหมาย

ในการประชุมสภาท้องถ่ินคร้ังใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถ่ิน หรือมีแต่ไม่อยู่ 

หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าท่ี ให้สภาท้องถ่ินเลือกสมาชิก

สภาท้องถ่ินหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันคนหน่ึง

เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาท้องถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวน้ัน โดยให้น าความ

ในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท า

ด้วยการยกมือ

ประธาน  - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เสนอรายช่ือผู้ท่ีสมควรจะปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ

สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีช่ัวคราว ในการประชุมสภาคราวน้ีและพร้อมมีผู้รับรอง

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ขอเสนอช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี ชาติชาย ใครกระโทก ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีช่ัวคราว

ผู้รับรอง 1.) นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2.) นายธนกร สะใบทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2554 ข้อ 14 เม่ือประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน 

หรือเลขานุการสภาท้องถ่ิน ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละ

หน่ึงคนให้ถือว่าผู้น้ันได้รับการเลือก ดังน้ัน ผู้ได้รับการเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาล

ต าบลลุ่มล าชีช่ัวคราว คือ ว่าท่ีร้อยตรี ชาติชาย ใครกระโทก ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบล

ลุ่มล าชี ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีช่ัวคราว

ว่าท่ีร้อยตรี ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีช่ัวคราว)

 - ขอขอบคุณท่ีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้เลือกผมท าหน้าท่ีเลขานุการสภา

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี (ช่ัวคราว)

1.3) เร่ือง การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ 

ประจ าปี พ.ศ.2566

ประธาน  - หารือท่ีประชุมเน่ืองจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 

พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554) หมวดท่ี 2 การประชุม ข้อ 21 

"การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเร่ิมต้น

ประชุม สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีน้ัน วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจ าปี

 -3-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธาน

สภาท้องถ่ินน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความใน

ข้อ 11 มาบังคับโดยอนุโลม

เม่ือสภาท้องถ่ินมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถ่ินท าเป็นประกาศของสภา

ท้องถ่ิน พร้อมท้ังปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเร่ิม

ประชุม สามัญประจ าปี สมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงสมัย

ประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจ าปีท่ีก าหนดไว้แล้ว ให้ประธาน

สภาท้องถ่ินปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้"

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถ่ิน พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 )ขอให้สภาเสนอการก าหนดสมัย

ประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2566 จะประชุมก่ีสมัย ระยะเวลาและการเร่ิมต้นประชุม

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2566 จ านวน 4 สมัย คือ

สมัยท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

สมัยท่ี 2 เดือน พฤษภาคม 2566 ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

สมัยท่ี 3 เดือน สิงหาคม 2566 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

สมัยท่ี 4 เดือน ธันวาคม 2566 ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

โดยให้มีการประชุมสภาแต่ละสมัยมีระยะเวลาการประชุม จ านวน 30 วัน

ผู้รับรอง 1.) นายอนุชา มณีรุ่ง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2.) นายธนกร สะใบทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบตามท่ี นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลลุ่มล าชี เขต 2 เสนอการก าหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2566 

จ านวน 4 สมัย

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - หารือท่ีประชุม เร่ือง การก าหนดวันเร่ิมต้นประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปีของปีถัดไป 

พ.ศ.2567 และระยะเวลาของการประชุม สมัยสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

ให้ท่ีประชุมเสนอ
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นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เสนอการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2567 คือ เดือน กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2567 ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เป็นต้นไป ให้มีระยะเวลาการประชุม

จ านวน 30 วัน

ผู้รับรอง 1.) นายธีระพงษ์ บ ารุง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2.) นายพิเชษฐ จ้ันเขว้า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบตามท่ี นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

ลุ่มล าชี เขต 2 เสนอการก าหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2567 คือ

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม การก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2566 

ของสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี จ านวน 4 สมัย คือ

สมัยท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

สมัยท่ี 2 เดือน พฤษภาคม 2566 ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

สมัยท่ี 3 เดือน สิงหาคม 2566 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

สมัยท่ี 4 เดือน ธันวาคม 2566 ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

โดยให้มีการประชุมสภาแต่ละสมัย มีระยะเวลาการประชุม จ านวน 30 วัน และการก าหนด

สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2567 คือ สมัยท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2567 ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ให้มีระยะเวลาการประชุมสภา  

จ านวน 30 วัน ซ่ึงจะได้ท าประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

 - แจ้งท่ีประชุม ขอหารือการก าหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 

ประจ าปี พ.ศ.2566 จะก าหนดก่ีวันและวันไหนบ้าง

นางสาวเด่นเดือน ก้านขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - เสนอให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 จ านวน 1 วัน คือ วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้รับรอง 1.) นายจรูญ เมวงษา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2.) นายหนูชิด วุสันเทียะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี
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ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ การก าหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 

ประจ าปี พ.ศ.2566 ตามท่ีนางสาวเด่นเดือน ก้านขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 เขต 1 เสนอให้มีการประชุม จ านวน 1 วัน คือ วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม การก าหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2566

ตามมติท่ีประชุมเห็นชอบ ตามท่ีนางสาวเด่นเดือน ก้านขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

ลุ่มล าชี เขต 1 เสนอให้มีการประชุม จ านวน 1 วัน คือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  - ให้เลขานุการสภาเทศบาล กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี 1 
เร่ือง รับรอง ประจ าปี พ.ศ.2565 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2565 ให้ท่ีประชุมทราบ
รายงานการประชุม ว่าท่ีร้อยตรี ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีช่ัวคราว)
คร้ังท่ีแล้ว  - ทบทวนรายงานการประชุม ตามเอกสารบันทึกรายงานการประชุมท่ีแจกให้สมาชิก 

ตามระเบียบวาระท่ี 1-6 จ านวน 47 หน้า  

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม ตามท่ีบันทึกรายงานการประชุมในวาระท่ี 2 ในการรับรองรายงานการประชุม

คร้ังท่ีแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุมหรือไม่ 

ท่ีประชุม  - ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาคร้ังท่ีแล้ว

ประธาน  - ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาคร้ังท่ีแล้ว

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระท่ี 3 ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรีเสนอเร่ืองเพ่ือทราบ

เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - แจ้งท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ ดังน้ี

1.) การซ่อมแซมพนังดินก้ันแม่น้ าชีท่ีได้ช ารุดเพราะประสบอุทกภัยเม่ือปีท่ีผ่านมา ก็ได้เข้าไป

ประสานงานกับ อบจ.ก็หลายรอบแล้ว ทางช่าง อบจ.ก็อยู่ข้ันตอนของการระหว่างการด าเนินการ

ซ่อมแซม แต่ก็ได้ซ่อมแซมเสร็จส้ินไปหลายจุดแล้ว

2.) การซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายบ้านป่าไม้แดง-บ้านหางเรียง ซ่ึงผู้รับเหมาอยู่ระหว่างการ

ด าเนินการเทคอนกรีต สัญญาการว่าจ้างจะส้ินสุด วันท่ี 21 มีนาคม 2566 น้ี และถนนสาย

บ้านวังกุ่ม-แผ่นดินทองก็ได้ผู้รับจ้างแล้ว

3.) โครงการธนาคารน้ าใต้ดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 

เน่ืองในโอกาสพระชนมายุครบ 71 พรรษา ได้รับหนังสือจากอ าเภอบ้านเขว้า แจ้งให้ท้องถ่ิน
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ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ให้มีการบริหารจัดการน้ า ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ลดความ

เหล่ือมล้ าในสังคม รวมท้ังพัฒนายกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบจัด

การน้ า ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ าใต้ดิน) และเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 อ าเภอแจ้งให้เทศบาลต าบลลุ่มล าชี จ านวน 11 แห่ง 

ซ่ึงจะเน้นเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 9 ศูนย์ และเทศบาล จ านวน 2 แห่ง ถ้าได้ก าหนดการ

ท่ีชัดเจนจะแจ้งทางสมาชิกสภาเทศบาลทราบอีกคร้ัง

4.) การปรับปรุงโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี จ านวน 400,000 บาท

ตอนน้ีก็ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างการด าเนินงานปรับเกล่ียแต่งหน้าดิน

5.) ตามท่ีเทศบาลต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการ

ส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนการกีฬา (แข่งกีฬายุวชนลุ่มล าชีเกมส์) จ านวน 100,000 บาท

ซ่ึงโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทองเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน และขอเชิญสมาชิกสภา

ทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนการกีฬา (แข่งขันกีฬายุวชน

ลุ่มล าชีเกมส์) ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2566 ท่ีจะถึงน้ี เด๋ียวจะให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบท า

หนังสือเชิญอีกรอบ

6.) การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงโลโพ ทางกองช่างก็ได้วางแผนท่ีจะปลูกดอกทานตะวัน เน้ือท่ี

ประมาณ 10 ไร่ เพ่ือจัดท าเป็นเลนมารค์ของต าบลลุ่มล าชี

7.) วันน้ี เวลา 13.30 น. ทางอ าเภอจัตุรัสเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรน้ าในล าชีและ

บึงละหาน คร้ังท่ี 1/2566 ณ ห้องประชุมพระนรินทร์สงคราม ช้ัน 2 ท่ีว่าการอ าเภอจัตุรัส

เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภคในพ้ืนท่ีต าบลลุ่มล าชี

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีท่านใดจะเสนอเร่ืองเพ่ือทราบหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณี นางสายฝน โสวิชัย ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

เร่ือง เสนอเพ่ือ ลุ่มล าชี เขต 2 ย่ืนหนังสือลาออกจากการปฏิบัติหน้าท่ี ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

พิจารณา/อนุมัติ ประธาน  - แจ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ตามท่ีได้รับหนังสือ เร่ือง ขอลาออกจากต าแหน่ง

ของนางสายฝน โสวิชัย เน่ืองจากมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี

เลขานุการสภาเทศบาลได้ไม่เต็มท่ี จึงได้ย่ืนหนังสือลาออก ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566

ท่ีผ่านมาน้ัน
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ว่าท่ีร้อยตรี ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - กรณีเลขานุการสภาท้องถ่ินได้ย่ืนหนังสือลาออกน้ัน เน่ืองจากเลขานุการสภาท้องถ่ินมาจาก

สภาท้องถ่ินให้ความเห็นชอบตามมติท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน ดังน้ัน การลาออกต้องให้สภาท้องถ่ิน

เห็นชอบ และให้มีผลต้ังแต่วันท่ีสภาท้องถ่ินมีติเห็นชอบ
ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา/อนุมัติ

4.1) เร่ือง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณี นางสายฝน โสวิชัย ต าแหน่ง สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 ย่ืนหนังสือลาออกจากการปฏิบัติหน้าท่ี ต าแหน่ง เลขานุการสภา

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ท่ีประชุม  - มีติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.2) เร่ือง การพิจารณาการเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินแทนต าแหน่งท่ีว่าง

ประธาน  - มอบให้เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวช้ีแจงระเบียบเก่ียวกับการเลือกเลขานุการสภา

ท้องถ่ินแทนต าแหน่งท่ีว่าง

ว่าท่ีร้อยตรี ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ช่ัวคราว)

 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 

แก้ไขพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2565 

ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ิน ให้น าความในข้อ 8 มาบังคับโดยอนุโลม

เม่ือสภาท้องถ่ินมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถ่ิน

ช่ัวคราวพ้นจากต าแหน่ง

ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน 

หรือเลขานุการสภาท้องถ่ิน ถ้ามีการเสนอช่ือผู้ท่ีสมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหน่ึงคน

ให้ถือว่าผู้น้ันได้รับเลือก

ข้อ 15 เม่ือประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือเลขานุการสภา

ท้องถ่ินพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถ่ิน ให้สภาท้องถ่ินเลือกประธานสภาท้องถ่ิน 

รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท้องถ่ิน แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งท่ีว่าง ดังน้ี

(2) กรณีเลขานุการสภาท้องถ่ิน ให้สภาท้องถ่ินเลือกเลขานุการสภา

ท้องถ่ินแทนต าแหน่งท่ีว่างในการประชุมสภาท้องถ่ินท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแต่วันท่ีต าแหน่งว่างลง

ข้อ 18 ให้สภาท้องถ่ินเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถ่ินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินน้ันคนหน่ึง เป็นเลขานุการสภาท้องถ่ิน ท้ังน้ี 

ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถ่ิน
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ข้อ 19 วรรค 2  ในการประชุมสภาท้องถ่ินคร้ังใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถ่ิน

หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าท่ี ให้สภาท้องถ่ินเลือกสมาชิกสภา

ท้องถ่ินหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันคนหน่ึงเป็นผู้ปฏิบัติ

หน้าท่ีเลขานุการสภาท้องถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวน้ัน โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26

วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยการยกมือ

ประธาน  - ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว ได้ช้ีแจงระเบียบข้อกฎหมายแล้วน้ัน

 - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือผู้ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ในการประชุมคร้ังน้ี และพร้อมท้ังผู้รับรองด้วย

นางสาวเด่นเดือน ก้านขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ขอเสนอ ว่าท่ีร้อยตรี ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ปฏิบัติหน้าท่ี

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ผู้รับรอง 1.) นายจรูญ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2.) นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา/อนุมัติ

4.2) เร่ือง การพิจารณาการเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินแทนต าแหน่งท่ีว่าง ตามท่ีนางสาว 

เด่นเดือน ก้านขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 เสนอ ว่าท่ีร้อยตรี ชาติชาย 

ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ปฏิบัติหน้าท่ี เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ท่ีประชุม  - มีติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ว่าท่ีร้อยตรี ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี)

 - ขอขอบคุณท่ีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ท่ีได้เลือกผมปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภา

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี 

4.3) เร่ือง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย (คร้ังท่ี 5) ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566

ประธาน  - เชิญหัวหน้าส านักปลัดช้ีแจงเก่ียวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย (คร้ังท่ี 5) ประจ าปี

งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ให้ท่ีประชุมรับทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา
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นางสกุลชภัสร์ คงสกุล หัวหน้าส านักปลัด

 - ตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (คร้ังท่ี 5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จ านวน 2 รายการ เน่ืองจากส านักปลัดไม่ได้ต้ังงบประมาณบางรายการไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 

มาต้ังจ่ายรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน 17,800 บาท มีรายละเอียด

ดังน้ี

1.) จัดซ้ือจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว

โอนลด

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

งาน บริหารงานท่ัวไป

งบ บุคลากร

ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

โครงการ/รายการ -

งบประมาณท่ีอนุมัติ ฯ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน (+/-) บาท(-)

งบประมาณคงเหลือ บาท

ค าช้ีแจงการโอน  - เน่ืองจากมีงบประมาณรายจ่ายคงเหลือเพียงพอ

โอนมาต้ังจ่ายรายการใหม่

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

งาน บริหารงานท่ัวไป

งบ ลงทุน

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการ/รายการ จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว

งบประมาณท่ีอนุมัติ ฯ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน (+/-) บาท(+)

งบประมาณคงเหลือ บาท

ค าช้ีแจ้งการโอน  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณต้ังจ่าย

ในรายการใหม่ / เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 

19 น้ิว พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง (ส านักปลัด)

-                           
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1,704,000.00              

1,073,010.77              

28,000.00                 

1,045,010.77              

-                           

2,800.00                   

2,800.00                    
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คุณลักษณะพ้ืนฐาน

 - มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว

 - รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,600X900 Pixel

 - มี Refersh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz

 - มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2565 ของกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

2.) จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV ขนาด 43 น้ิว

โอนลด

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

งาน บริหารท่ัวไป

งบ บุคลากร

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณท่ีอนุมัติ ฯ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน (+/-) บาท(-)

งบประมาณคงเหลือ บาท

ค าช้ีแจงการโอน  - เน่ืองจากมีงบประมาณรายจ่ายคงเหลือเพียงพอ

โอนมาต้ังจ่ายรายการใหม่

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

งาน บริหารเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบ ลงทุน

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการ/รายการ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV ขนาด 43 น้ิว

งบประมาณท่ีอนุมัติ ฯ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน (+/-) บาท(+)

งบประมาณคงเหลือ บาท15,000.00                  
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3,900,360.00              

2,491,233.00              

15,000.00                 

2,476,233.00              

-                           

-                           

15,000.00                 
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ค าช้ีแจ้งการโอน  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณต้ังจ่าย

ในรายการใหม่ / เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 

Smart TV ขนาด 43 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

1.) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)

(พิกเซล)

2.) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดจอภาพ 43 น้ิว

3.) แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight

4.) สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)

5.) เป็นระบบปฏิบัติการ Android TiZen ViDAA U webOS หรืออ่ืน ๆ

6.) มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือการเช่ือมต่อสัญญาณภาพและเสียง

7.) มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนต์

8.) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2565 ของกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา/อนุมัติ

4.2) เร่ือง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย (คร้ังท่ี 5) ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย 

พ.ศ.2566 ข้อ (4.2.1) การโอนงบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ

งบประมาณ 17,800 บาท (1) จัดซ้ือจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ 2,800 บาท (ส านักปลัด),(2) จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV 

ขนาด 43 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 15,000 บาท (งานป้องกัน)

ท่ีประชุม  - มีติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง
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ระเบียบวาระท่ี 5 ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีท่านใดจะเสนอเร่ือง อ่ืนๆ 

เร่ือง อ่ืน ๆ นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามเก่ียวกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีจะด าเนินการเป็นแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงก็เห็นดีด้วย

แต่อยากให้ดูแลเร่ืองถนนรอบบึงโลโพ เน่ืองจากประสบปัญหาน้ าท่วมท่ีผ่านมายังไม่ได้มีการ

ปรับปรุงซ่อมแซม ถ้าประชาชนเดินทางมาชมจุดเช็คอินสถานท่ีท่องเท่ียว เห็นควรท่ีจะด าเนิน

การปรับเกรดถนนรอบบึงโลโพ ตัดก่ิงไม้ให้ดูโล่ง การสัญจรไปมาก็สะดวกสบาย น่าจะเป็นส่ิงท่ีดี

นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - เสนอท่ีประชุม อยากให้ติดตามเร่งรัดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบถนนสายโนนน้อย-โนนโพธ์ิ

ตรงบริเวณบ้านปากคันฉู,บ้านท่าแก ถนนช ารุดเป็นจ านวนมาก การสัญจรไปมาก็อันตราย

ซ่ึงประสบปัญหาน้ าท่วมเม่ือปีท่ีแล้ว และสอบถามกรณีท่ีชาวบ้านปลูกต้นไม้บริเวณล าชี 

ท าให้ปิดบังวิสัยทัศน์ในการสัญจรไปมาของเกษตรกรล าบาก อยากทราบว่า จะให้เขาด าเนินการ

อย่างไร สามารถตัดเลยได้ไหมหรือจะต้องท าอย่างไร และสอบถามอีกเร่ือง คือ เร่ือง การท า

โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนนเข้าสู่บริเวณวัดสามารถท าได้หรือไม อยากให้มีโครงการดังกล่าว

นายจรูญ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - สอบถามเก่ียวกับเร่ือง สัจจะวันละบาท เน่ืองจากปัจจุบันคนท่ีส่งเงินมาก็ส่งให้ทุกเดือน

แต่พอสมาชิกเสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ ถ้าการด าเนินงานมีปัญหาหรือมีข้อบกพร่อง

ก็น่าจะยุบไปดีกว่า และอีกเร่ือง การซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนน้อยมาเทศบาล อยากให้ประสาน

หน่วยงานด าเนินการเหมือนบ้านท่าแกก็ได้ เพราะประชาชนยังเข้าใจว่าถนนเส้นดังกล่าว

เป็นของเทศบาลถ้าไม่ท าอะไรเลยก็จะถูกประชาชนด่าแบบน้ีตลอด อยากให้ผู้บริหารเร่งรัด

ประสานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่งมาด าเนินการแก้ไขให้ด่วน

นายธนกร สะใบทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - อยากฝากให้คณะผู้บริหารติดตามการซ่อมแซมถนนสายบ้านหางเรียง-โนนน้อย โดยเฉพาะ

ตรงบริเวณบ้านท่าแก้งท่ีถูกน้ ากัดเซาะริมไหล่ถนน เกรงว่าประชาชนท่ีใช้สัญจรไปมาจะได้รับ

อันตราย ถ้ามีงบประมาณก็อยากให้เร่งด าเนินการร่วมถึงท าป้ายแจ้งเตือนตรงบริเวณไหล่ทาง

ท่ีช ารุดด้วย

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี ช้ีแจง

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้ นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี ช้ีแจง
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วาระท่ีส าคัญ

นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - ขอช้ีแจง กรณี การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบบึงโลโพ มีงบประมาณท่ีต้ังไว้ จ านวน

100,000 บาท จะได้ประสานกองช่างว่างบประมาณโครงการน้ีจะพอใช้ในการปรับเกรดรอบ

บึงโลโพหรือไม่ รวมถึงการตัดแต่งก่ิงไม้รอบบึงโลโพด้วย ทางคณะผู้บริหารจะพยายามท าให้ได้

ครบวงจร เพราะประชาชนท่ีจะมาชมจุดท่องเท่ียว ภายในอนาคตคงต้องมีการขับรถพาเท่ียว

รอบบึงโลโพอยู่แล้ว จะหารือทางกองช่างจะสามารถด าเนินการได้มากน้อยแค่ไหน ส่วนเร่ือง

สัจจะวันละบาท เอาจริง ๆ แล้ว ไม่เก่ียวข้องกับเทศบาลเราเลย เพราะปัจจุบัน ก านันเป็น

ประธานกองทุน ส าหรับคนท่ีส่งเงินประจ าทุกเดือนก็สงสารเขาอยู่ ถ้าจะมีการยกเลิกหรือยุบ 

เป็นไปได้อยากให้นัดประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการชุดใหม่ มีการวางแผนบริหาร

จัดการให้ก็น่าจะเดินหน้าต่อไปได้

นายอุทัย บ ารุง รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - ช้ีแจงกรณีเก่ียวกับการตัดต้นไม้ท่ีชาวบ้านมาปลูกไว้ริมล าห้วยหรือกีดขวางทาง ท าให้การ

สัญจรลงถนนเข้าพ้ืนท่ีของเกษตรกร ปกติก็จะให้ผู้น าท้องท่ีก็คือผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ันประกาศ

หรือประชาสัมพันธ์ รวมถึงการท าความสะอาดในพ้ืนท่ีอยู่แล้วต้องช่วยกันจะให้แต่ท้องถ่ิน

มาด าเนินการให้ท้ังหมดก็คงไม่ไหว ส่วนเร่ืองถนนทางคณะผู้บริหารได้ไปติดต่อประสานงาน

กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น อบจ. เราเข้าไปติดต่อก็หลายคร้ังแล้ว บางคร้ังผู้บริหารไม่อยู่

เข้าไปหาก็ไม่เจอ แต่ก็ได้ท าหนังสือและขอเข้าพบผู้บริหาร อบจ.ตลอด ซ่ึง อบจ.ชัยภูมิ

ก็คงไม่มีงบประมาณเช่นกันกับเทศบาล ทางคณะผู้บริหารจะได้ประสานงานกับหน่วยงาน

อ่ืน ๆ ท่ีพอจะหางบประมาณมาซ่องแซมถนนในเขตต าบลลุ่มล าชีของเราได้

ว่าท่ีร้อยตรี ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี)

 - ช้ีแจง กรณีท่ีจะท าการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในวัด เน่ืองจากวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล

สังกัดกรมศาสนา มีงบประมาณเพ่ือมาบูรณะซ่อมแซมวัดอยู่แล้ว และทางเทศบาลไม่

สามารถเข้าไปด าเนินการได้ ส าหรับในส่วนกรณีอ่ืน ๆ จะตัองดูเป็นกรณีๆ ไป

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีท่านใดจะเสนอเร่ือง อ่ืนๆ อีกหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม

เวลา 11.45 น.

ว่าท่ีร้อยตรี ผู้จดรายงานการประชุม

ต าแหน่ง
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(ชาติชาย ใครกระโทก)

  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลลุ่มล าชี เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน

ลงช่ือ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้รับรองรายงานการประชุมสภาน้ีเรียบร้อยแล้ว 

เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 ประชุมเม่ือ

วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566

ลงช่ือ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ต าแหน่ง

(นายธนกร สะทองใบ)
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สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

(นายศักด์ิชัย สิทธิศาสตร์)

 ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

(นายหนูชิด วุสันเทียะ)

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

(นายพิเชษฐ จ้ันเขว้า)


